

-->>>สาว 17 จากนครโฮจิมินห์คว้ามงกุฎมิสทิน '09

นำเสนอเมื่อ : 5 ต.ค. 2552



สิ้นสุดลงไปแล้วกับการประกวดมิสทินเวียดนาม 2009 ในคำคืนที่ผ่านมา (4 ต.ค.) สาวจากนครโฮจิมินห์เป็นผู้คว้ามงกุฎไปครอง



**ASTVผู้จัดการออนไลน์ - ในที่สุดก็ได้ผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กับมิสทินเวียดนามปี 2009 คนใหม่
ที่ได้ประกวดกันไปในคืนวันที่ 4 ต.ค. ที่ผ่านมา
โดยสาวจากนครโฮจิมินห์เป็นผู้ควารางวัลนี้ไปครองจากคู่แข่งประกวดทั้งหมด 19 คน จากทั่วประเทศ**

นับตั้งแต่การคัดเลือกผู้เข้าประกวดจนเหลือรอบ 20 คนสุดท้าย ซึ่งมีผู้ผ่านการคัดเลือกมาเพียง 19 คนเท่านั้น Ly Thi Xuan Mai ที่คว้าตำแหน่งมิสทินไปครองในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและเป็นที่จดจำได้จากการร้องเพลงภาษาสเปน และรอยยิ้มที่สดใสเป็นกันเองทุกครั้งที่ถูกถ่ายภาพตลอดการประกวด แม้ว่าในตอนเริ่มแรกของการประกวดนั้นความโดดเด่นของ Xuan Mai ยังไม่ค่อยได้รับความสนใจจากผู้ชมมากเท่าไรเพราะความเขินอาย แต่หลังจากผ่านไป 2 สัปดาห์ การรวมทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ที่เขาประกวดด้วยกัน ทำให้ Xuan Mai มีมั่นใจและเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น ซึ่งทำให้เธอได้รับความสนใจจากสื่อและเพื่อนๆ ในกลุ่มที่รวมทำกิจกรรมกันอย่างสนุกสนาน

Xuan Mai เกิดเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2535 สูง 171 เซนติเมตร น้ำหนัก 48 กก. เรียนอยู่โรงเรียนมัธยม Vo Thi Sau ในนครโฮจิมินห์ และเธอได้รวมกิจกรรมในโรงเรียนหลายอย่างจากความสามารถที่หลากหลายของเธอ ไม่ว่าจะเป็นการเต้นบัลเลต หรือการร้องเพลง

หลังจากการประกวดสื่อได้ตั้งข้อสังเกตถึงมิสทินเวียดนามปี 2008 อย่าง Nguyen Thuy Huyen Trang และมิสทินปี 2009 นี้ วามีความคล้ายคลึงกัน เช่นทั้งคู่ไม่ค่อยเป็นที่สนใจนักในตู้ออนแรกของการประกวด แต่ท้ายที่สุดกลับเป็นผู้คว้ามงกุฎไปครองได้ทั้งคู่

-- ชมภาพการประกวดรอบสุดท้ายของมิสทินเวียดนาม 2009 ในคำคืนที่ผ่านมา ขอคุณภาพจาก Zing News --



เริ่มต้นการประกวดด้วยการเต้นประกอบเพลงอย่างสนุกสนานของสาวๆที่เข้าประกวดทั้งหมด



ชักซ้อมทำเต้นมาอย่างดีไม่มีผิดพลาด





เข้าสู่รอบการแสดงความสามารถ สาวคนนี้โชว์ลวดลายการวาดพู่กันจีนให้คณะกรรมการได้ชม



สาวๆส่วนใหญ่ถนัดการร้องเพลง



สาวคนนี้ก็ร้องเพลงเหมือนกัน



ส่วนคนนี้ ขอเดินแบบโชว์ไม่เหมือนใคร



โชว์ตัวในชุดราตรี



สาวคนนี้มีพร็อพส่วนตัวมาด้วย เรียกคะแนนจากกรรมการได้ไม่น้อย



เดินแบบในชุดประจำชาติกันบ้าง



สวยใสในแบบฉบับของสาวเวียดนาม





ถึงเวลาประกาศผลกันแล้ว มิสทีนเวียดนามปี 2008 เป็นผู้ประกาศรางวัล



ตำแหน่งมิสทีนเวียดนามปีนี้ได้แก่...หมายเลข 1221



รุ่นพี่เข้าสวมกอดแสดงความยินดีกับรุ่นน้อง



ได้เวลามอบตำแหน่งให้กับมิสทีนเวียดนามคนใหม่



นาที่สำคัญ



มิสทีนเวียดนามปีนี้ได้แก่ Xuan Mai อายุ 17 ปี จากนครโฮจิมินห์ ผู้นี้เอง



เพื่อนๆ ต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับมิสทีนคนใหม่

